



ที่ ศธ ๐๔๑๖๓/ ๔๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑  
ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย  
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินการสอนพิเศษในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๕๖๙  
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ  
(๒) สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๘๒๐  
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) และ (๒) ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ กำชับให้โรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินการสอนพิเศษในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้เคยกำชับในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ในขณะนี้ปรากฏว่ายังมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัดให้มีการสอนพิเศษ การสอนกวดวิชา สอนทำการบ้าน ในรูปแบบที่โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเอง หรือยินยอมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการในสถานศึกษา หรือองค์กรอื่นๆ เช่น สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นผู้ดำเนินการแล้วเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครอง โดยโรงเรียนเก็บเงินเองหรือเป็นเงินบริจาค หรือเงินค่าตอบแทนการสอนซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จึงขอแจ้งชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินการสอนพิเศษในสถานศึกษา และกำชับมายังโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งให้สอดส่อง ดูแล พร้อมแจ้งกำชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) และ (๒) โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการร้องเรียนกล่าวหาในลักษณะดังกล่าวขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

กลุ่มกฎหมายและคดี

โทร. ๐๗๗ - ๒๗๓๒๙๘ ต่อ ๕๔